

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Date : 4 ต.ค. 2543	Page : 5	Source : สยามรัฐ	No :
Keyword		43341455	

การบินไทยจำกัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า มั่งกระจ่ายรายได้สู่ชุมชนชาวเขา

พรมทากฎาณาคณ ปกเกล้า

■ นฤมล วงศ์สายจันทร์

การพัฒนาสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยแรงกายและแรงใจอย่างมหาศาล ทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาความยากจน ปัญหาการประกอบอาชีพ และปัญหาเรื่องของความเชื่อดั้งเดิมที่ยากในการเปลี่ยนแปลง แต่หากการพัฒนาเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น โดยบุคคลที่มุ่งหวังในการพัฒนาให้ประเทศชาติให้ประชาชนในชาติได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้แม้จะยากแต่ก็ไม่เกินกว่าความตั้งใจ ยิ่งเมื่อได้ประสบกับความทุกข์ของราษฎรในประเทศเป็นที่ตั้ง ด้วยน้ำพระทัยอันงดงาม และเมตตาธรรมที่แผ่ไปโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จมาทรงบุกเบิก พลิกฟื้นชีวิต ความเป็นธรรมชาติให้กับราษฎรบนดอยสูง จึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาดอยสูง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อพ.ศ.2531

ตั้งแต่ พ.ศ.2531 ปีที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเริ่มทรงงานที่ดอยสูง เมื่อนับย้อนอดีต ป่าที่ดอยสูงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก แต่ตอนเริ่มโครงการพัฒนาดอยสูงฯ มีป่าเหลือเพียงร้อยละ 28 ถ้ารวมทั้งป่าที่กรมป่าไม้มาปลูกไว้บนดอยสูงก่อนที่โครงการฯ จะเริ่มมีทั้งหมดร้อยละ 45 แต่หลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเริ่มทรงงาน จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีป่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 ราษฎรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บนดอยสูงส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ ในบางครั้งพวกเขายังมีความคิด ความเชื่อเดิมๆ อยู่ ทำให้การประกอบอาชีพยังคงยึดการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย สภาพชีวิตความเป็นอยู่ดกดำ ในส่วนของเรื่องรายได้ก็น่าจะยากจนมาก เพราะสมัยนั้นคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดว่าถ้าผู้ใดมีรายได้ต่ำกว่าปีละ 3,810 บาทต่อคนต่อปีถือว่ายากจนมาก แต่ราษฎรชาวเขามาน้อยๆ ตอนเวลานั้นมีรายได้ประมาณ 3,700 บาทต่อคนต่อปี การที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จฯ ไปเพื่อทรงงานพระองค์มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาป่าให้สมบูรณ์ ให้ความเหมือนเดิมกลับมาสู่ผืนป่า ช่วยในเรื่อง คุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพและสามารถช่วยตัวเองได้

นอกจากรายได้แล้ว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังมีพระราชประสงค์ให้ปรับปรุงในเรื่องของสุขภาพอนามัยและเรื่องของการศึกษาควบคู่กันไป ด้วยหลังจากที่ได้ทรงงานสิ่งแรกที่พระองค์ทรงปฏิบัติคือ "การปลูกป่า" การปลูกป่าก็เป็นการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านได้เหมือนกัน จากการศึกษาครั้งแรกที่พระองค์ทรงปฏิบัติคือ ทำลายป่า วันนั้นเขาต้องมาปลูกป่า นอกจากว่าเขาจะมีรายได้จากการรับจ้างปลูกป่าแล้ว ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งคือการสร้างจิตสำนึกในเรื่องป่าเพราะป่ามีความสำคัญต่อชีวิตของพวกเขา การปลูกป่า เป็นการเรียนรู้ถึงกรรมวิธี ก่อนหน้านั้นเขาทำไร่เลื่อนลอยเมื่อดินจืดเกิดการโยกย้ายไปปลูกยังแหล่งใหม่แต่ การปลูกป่าทำให้เขาทราบว่ามันไม่ สามารถที่จะปลูกในพื้นที่แห่งเดียวกันได้ตลอดไปถ้ามีการดูแลการบำรุงรักษาดี อย่างถูกต้อง

หลังจากที่ได้ทำเรื่องป่าแล้ว ซึ่งคนบางคนไม่ได้มีทักษะ หรือความชอบในเรื่องของการทำการเกษตร จึงมีการเสริมรายได้ในหลายหลากวิธี วิธีหนึ่งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเล็งเห็นคือ ชาวเขามีฝีมือในการเย็บปักมาก่อนแล้วเพียงแต่ยังขาดการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบของสิ่งที่จะประดิษฐ์ขึ้นมา อาทิ สีสี่ที่ใช้ต้องเป็นสีที่คงทนถาวร เป็นสีที่ไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากการสอนให้ในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบการดูแลควบคุมคุณภาพแล้ว ทั้งนี้มีสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับในเรื่อง ทักษะ ฝีมือ การประดิษฐ์ของราษฎรชาวเขาที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เขาปรับปรุงคุณภาพของสิ่งต่างๆ ได้โดยรวดเร็ว

อดีตเคยขายของได้วันหนึ่งประมาณ 40-50 บาทปัจจุบันกลายเป็นว่าได้รายได้ประมาณ 200-300 บาทต่อวัน จากการที่ดูแลคุณภาพให้ดีขึ้นเวลานี้ในเรื่อง เกี่ยวกับหัตถกรรม โครงการพัฒนาโดยดูๆ มีทั้งการทอพรหม การทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าการทำกระดาษสา รวมทั้ง

ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้รวมถึงประชาชนที่เป็นชาวเขานโดยดุษฎีต้องพึ่งตนเองได้ ดร. ฤกษ์ กล่าวอีกว่า สิ่งต่างๆ ที่ดำเนินงานอยู่ในขณะนี้จะเป็นเครื่องชี้ชัดว่า โครงการพัฒนาโดยดูๆ ในอนาคตอันใกล้ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2531 โครงการนี้เคยเป็นที่ของป่าสงวนแห่งชาติได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้เป็นเวลา 30 ปี จนกระทั่งถึงพ.ศ.2560

จากกรุงเทพฯ ที่ทำการบินมากกว่า 5 ชั่วโมงขึ้นไป ในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2543 ถั่วแมคคาเดเมียบรรจุในถุงผ้าป่าน สำหรับผู้โดยสารทุกชั้นทุกเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพฯ ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศในวันที่ 21 ตุลาคม 2543 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เรื่องผลิตผลนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ ถั่วแมคคาเดเมีย และผักชนิดต่างๆ จนเดี๋ยวนี้ก็ทำในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาด้วย

สำหรับในปีนี้เป็นโอกาสอันสำคัญยิ่ง เนื่องในวโรกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และในโอกาสที่องค์การศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ยกย่องให้พระองค์เป็น "บุคคลสำคัญของโลก" ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อส่วนรวม ทั้งในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเผยแพร่

การพัฒนาโดยดูๆ จะเป็นขั้นตอน ซึ่งขณะนี้เริ่มเป็นแผนระยะที่ 2 ที่เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2537-2545 โดยก่อน พ.ศ. 2545 มีการกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่า รายได้เฉลี่ยของคนที่ยอดดูๆ จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อหัวต่อปี และ พ.ศ.2546-2560 ชาวบ้านจะต้องพึ่งตนเองให้ได้ และเขาเหล่านั้นต้องการที่จะเป็นคนไทย ซึ่งคนไทยต้องเป็นบุคคลที่เสียภาษี ในที่สุดประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาโดยดูๆ จะต้องช่วยตัวเอง และคนอื่นได้โดยเสียภาษีอากรให้กับรัฐบาล

“คนเราเมื่อได้รับการพัฒนาความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการแต่งกาย ที่อยู่อาศัย อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย

พระเกียรติคุณของพระองค์ให้เป็นที่แพร่หลาย

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ ดร.ฤกษ์ ศยามานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาโดยดูๆ (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของราษฎรมากเมื่อไปเห็นว่าพระองค์เสด็จมาทรงงานทำให้สิ่งต่างๆ ที่เคยเลวร้ายกลับดีขึ้น การบินไทยสนับสนุนในพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นสามารรถพึ่งพาตนเองได้ ก็ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโดยดูๆ ออกมาแจกจ่ายให้กับผู้โดยสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโดยดูๆ เพื่อผลิตภัณฑ์จะได้เป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ “กว้างขวางยิ่งขึ้น อีกประการหนึ่ง เมื่อการแจกจ่ายไปสู่ราษฎร ชาวเขาโดยตรง”

แต่สมเด็จพระราชดำริไว้อย่างชัดเจนว่า ถึงแม้ว่าเราจะมีการพัฒนาขึ้นไปขั้นสูง อย่างไรก็ตามชนบทรอบนิคมประเพณี วัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่คนภาคภูมิใจว่าเรามีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เมื่อชาวเขามีวัฒนธรรมก็ควรจะรักษาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ ดร.ฤกษ์ กล่าว

ณ วันที่พื้นที่บนโดยดูๆ เป็นสถานที่ที่สภาพธรรมชาติที่มีความงดงามมากมีหมู่บ้านของชนกลุ่มต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้มีคนเข้ามาเที่ยว เมื่อชาวบ้านนั้นได้มีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ราษฎรบนโดยดูๆ ควรจะทำในส่วนอื่นเพื่อช่วยประเทศ อาจจะในเรื่องของการอนุรักษ์ชนบทรอบนิคมประเพณี สิ่งที่ต้องการให้ราษฎรชาวเขาเก็บรักษาไว้คือความเป็นมิตรไมตรี ความไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวการรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน

ด้านนายพิสิฐ กุศลลาสิยานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า (ในช่วงเวลาสัมภาษณ์) เป็นรองกรรมการฯ แต่ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้อำนวยการ

การใหญ่) กล่าวเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองว่า ในส่วนของบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากโครงการโดยดูๆ โดยการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโครงการโดยดูๆ มาจัดทำในรูปแบบต่างๆ สำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน ดังนี้ ของที่ระลึกสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าประกอบด้วย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้ารองจาน และกระเป๋าที่ทำจากบ่อ สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและธุรกิจทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออกจากกรุงเทพฯ ที่ทำการบินมากกว่า 5 ชั่วโมงขึ้นไปตลอดเดือนตุลาคม 2543 ที่คลุมกล่องใส่กระดาษทิชชู(ทำจากหญ้าแฝก) สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศขาออก

รายการอาหารพิเศษ โดยการนำมะเขือเทศจากโครงการหลวงจัดทำเป็นอาหารจานแรก สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดในเที่ยวบินระหว่างประเทศขาออกจากกรุงเทพฯ ตลอดเดือนตุลาคม 2543

เครื่องดื่ม แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นการนำกาแฟจากโครงการโดยดูๆ มาให้บริการผู้โดยสารทุกชั้นในเที่ยวบินภายในประเทศตลอดเดือนตุลาคม 2543 และในเดือนมกราคม 2544 ไอศกรีมจากโครงการโดยดูๆ สำหรับบริการผู้โดยสารทุกชั้นในทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศขาออกจากกรุงเทพฯ ตลอดเดือนตุลาคม 2543 อุปกรณ์ เครื่องใช้บนเครื่องบิน ได้แก่ Fight Wallet หรือชุดอุปกรณ์เขียนจดหมาย หน้าปกเป็นกระดาษสา บรรจุกระดาษเขียนจดหมายที่ทำจากกระดาษสา พร้อมซองจดหมายและแผ่นโปสเตอร์ ภาพโครงการโดยดูๆ 4 แบบ สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจในทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออกจากกรุงเทพฯ ที่ทำการบินมากกว่า 5 ชั่วโมงขึ้นไป ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2543 Try Mat หรือแผ่นรองเก้าอี้ที่ทำจากกระดาษสา สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออกจากกรุงเทพฯ ที่ทำการบินมากกว่า 5 ชั่วโมงขึ้นไป ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2543 ปกเมนูอาหาร ทำจากหญ้าปัก สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและปกเมนูอาหารทำจากกระดาษสาสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศตลอดเดือนตุลาคม 2543 กล่องใส่อาหารสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ ทุกชั้นทุกเที่ยวบินตลอดเดือนตุลาคม 2543

การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติบนเครื่องบินของบริษัททุกเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ จำนวน 2 เรื่องดังนี้ สารคดีเรื่องศูนย์แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ความยาว 7 นาที ซึ่งได้เผยแพร่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2543 และสารคดีเรื่อง โครงการโดยดูๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ความยาว 7-10 นาที เผยแพร่ตลอดเดือนตุลาคม 2543

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ห้องรับรอง ณ ท่าอากาศยาน หรือห้องโถงภายในอาคารผู้โดยสาร ณ สนามบิน 24 แห่งทั่วประเทศ และที่สำนักงานใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงพิมพ์บทความเฉลิมพระเกียรติในนิตยสารกินรีและสวัสดี ประจำเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคม 2543 อีกด้วย